

กิตติกรรมประกาศ

การจัดทำวิทยานิพนธ์ เรื่อง “ปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่อความสำเร็จในการนำนโยบายแก้ไขปัญหายาเสพติดไปปฏิบัติของกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด” ฉบับนี้ ผู้วิจัยได้รับความรู้และแนวคิดจากคณาจารย์สาขารัฐประศาสนศาสตร์ วิทยาลัยบัณฑิตการศึกษารัฐบาล มหาวิทยาลัยศรีปทุม ที่ได้ให้การอบรมสั่งสอนประสิทธิภาพความรู้และเพิ่มพูนประสบการณ์ให้แก่ผู้วิจัยด้วยความเมตตากรุณาเป็นอย่างยิ่ง ช่วยเปิดโลกทัศน์ของผู้วิจัยที่คุ้นเคยกับระบบราชการได้ออกสู่โลกกว้างของสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ช่วยให้เกิดทัศนคติในการมองปัญหาต่างๆ ซึ่งมีแง่มุมที่หลากหลายและสามารถใช้กลยุทธ์ตัดสินใจแก้ไขปัญหาเหล่านั้นได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว โดยเฉพาะ รองศาสตราจารย์ ดร.ไชยา ยิ้มวิไล อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยากร หวังมหาพร อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมศาสตราจารย์ ดร.ติน ปรัชญพฤกษ์ ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ดร.หกวณ ชูเพ็ญ และ ดร.ชาติชาย นรเศรษฐาภรณ์ กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ทุกท่านที่ได้เสียสละเวลาอันมีค่าให้คำแนะนำปรึกษา วิพากษ์วิจารณ์และชี้แนะแนวทางที่เป็นประโยชน์แก่ผู้วิจัย รวมทั้งได้กรุณาติดตามตรวจสอบปรับปรุง แก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ จนกระทั่งผู้วิจัยมีความรู้ ความเข้าใจอย่างถ่องแท้ และสามารถดำเนินการจัดทำวิทยานิพนธ์ด้วยความละเอียดถี่ถ้วนรอบคอบในทุกขั้นตอน วิทยานิพนธ์ฉบับนี้จึงสำเร็จสมบูรณ์ได้อย่างมีคุณภาพเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการศึกษาทุกประการ ซึ่งผู้วิจัยขอขอบพระคุณเป็นพิเศษไว้ ณ ที่นี้

กราบขอบพระคุณ คุณพ่อพิเศษฐ์ คุณแม่จิรัชมา มากช่วย ผู้ให้กำเนิดเลี้ยงดูอบรมสั่งสอนให้แนวทางในการดำเนินชีวิต วางรากฐาน และให้การสนับสนุนให้มีความเจริญก้าวหน้าในทางการศึกษาอย่างต่อเนื่องตลอดมา ขอบพระคุณญาติมิตร พี่น้อง และภริยาที่ให้การสนับสนุนการศึกษามาโดยตลอด และขอบคุณผู้ประสานงานกลุ่มตัวอย่างผู้เก็บรวบรวมข้อมูล ตลอดจนกลุ่มตัวอย่างที่อำนวยความสะดวกในการเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างยิ่ง ความร่วมมือของทุกหน่วยนับว่าเป็นคุณประโยชน์ต่อทางราชการ ประชาชน และประเทศชาติที่สมควรได้รับการยกย่อง

หวังว่า วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ คงจะมีคุณค่าต่อบุคคล องค์กร และสังคมโดยรวมตามควร โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้าราชการตำรวจ กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จะได้รับประโยชน์มากเป็นพิเศษ บรรดาคุณความดีและกุศลกิจที่พึงมี ผู้วิจัยขอขอบแต่บิดามารดา ครูอาจารย์ ตลอดจนผู้มีพระคุณทุกท่านที่กล่าวมาข้างต้น พระคุณของทุกท่านจะคงอยู่ในความทรงจำของผู้วิจัยตลอดไป

ว่าที่พันตำรวจเอก สัมฤทธิ์วิชัย มากช่วย

กรกฎาคม 2557